



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Health Office

สรุปการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๔๐/ ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

นายแพทย์พีระ อาริรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

๑. มติที่ประชุม PHEOC จังหวัด

ประเด็น/ ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
<p>๑.ให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ ๒๘ มิย.๒๕๖๔ โดยเน้นย้ำป้องกันตาย ป่วยหนัก และติดเชื้อ ดังนี้</p> <p>๑)จัดทำ Capacity ของ รพ.ทุกแห่ง ทั้งเตียงและทรัพยากร เพื่อบริหารจัดการร่วมกัน</p> <p>๒) ใช้การควบคุมป้องกันโรค เป็น Setting และควบคุมให้เหมาะสม เช่น Bubble & Seal ในพื้นที่โรงงาน</p> <p>๓) เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม ๗ กลุ่มโรค</p> <p>๔) จังหวัดบูรณาการความร่วมมือเพื่อตรวจจับ ตรวจตรา คัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัด จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งคนไทย ต่างด้าว</p> <p>๕)เพิ่มการตรวจคัดกรองใน ARI Clinic และสื่อสารเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทราบถึงมาตรการคัดกรองผู้เดินทาง</p> <p>๖)บูรณาการกับจังหวัดในการตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน และสถานที่เสี่ยง เช่น ตลาด ชุมชนรอบตลาด แรงงานต่างด้าว บ้านเช่า</p> <p>๗) อสม.เคาะประตูบ้าน เฝ้าระวัง ค้นหากลุ่มเสี่ยง ติดตามสังเกตอาการ ๑๔ วัน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๐ จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา)</p>	<p>- รพ./สสอ./ทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบและปฏิบัติ</p>
<p>๒.ให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๘ มิย.๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>๑) กำกับให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ตามคำสั่ง๑๕๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔๔)</p> <p>๒) มีการระบาดในโรงงาน และแคมป์คนงาน ให้รีบหาหรือมาที่จังหวัด และลงประเมินเสี่ยงสูง สถานที่และสภาพแวดล้อม และให้อำเภอเตรียมสถานที่กักตัวไว้ (Local Quarantine)</p> <p>๓) การค้นหาเชิงรุกในโรงงาน พบผู้ติดเชื้อหลายโรงงาน ให้ทีมควบคุมโรคดำเนินการคัดกรองพนักงาน ปิดแผนกที่พบผู้ติดเชื้อทำลายเชื้อตามมาตรการ และดำเนินการเฝ้าระวังโดยสุ่มตรวจพนักงาน ๕% ทุก ๒ สัปดาห์ เน้นพนักงานที่มาจากพื้นที่เสี่ยง มีพฤติกรรมเสี่ยง ลักษณะงานมีความเสี่ยง หรือสุ่มทุกแผนกตามสัดส่วน</p>	<p>- รพ./สสอ./ทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบและปฏิบัติ</p>

ประเด็น/ ข้อเสนอ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
<p>๔) สำหรับโรงงานที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก (KCE) มีคำสั่งปิด ๗ วัน และให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด มีแผนการเปิด โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ</p> <p>๕) การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ให้ชะลอการเปิดแบบ on site ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากยังมีการติดเชื้อในกลุ่มวัยเรียน การปิดแคมป์คนงาน และครูยังได้รับวัคซีนไม่ครบ</p> <p>๖) ให้เพิ่มศักยภาพ รพ.สนาม เป็น ๒๕๐ เตียง และมอบอำเภอกำหนด รพ.สนาม หรือ Hospitel ในอำเภอที่มีความพร้อม และให้เตรียมการเรื่อง Home Isolation นำเสนอ</p>	<p>- รพ./สสอ./ทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบและปฏิบัติ</p>
<p>๓. ให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๖๔ และ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>๑) ให้เตรียมการเฝ้าระวังป้องกัน และมุ่งเน้นการควบคุมโรคในระดับสูง วางระบบ surveillance ให้ครอบคลุม ถ้าพบผู้ติดเชื้อ ให้นำเข้าสู่การรักษา และเร่งดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคทันที</p> <p>๒) ให้ alert อสม. และระบบปฐมภูมิในการเฝ้าระวังบุคคลที่ไปจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูงและต่อเนื่อง ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา มีระบบกักตัว quarantine ในทุกระดับ</p> <p>๓) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และคนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อตรวจจับ ควบคุมโรคและรักษาโดยเร็ว</p> <p>๔) ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ขยายศักยภาพและเพิ่มจำนวนเตียง เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย หรือ High Risk (สีเหลืองอ่อน) ที่ต้องให้ยา Favipiravir หรือ Dexamethasone ได้ และแจ้งให้ สสจ.ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>๕) จัดโรงพยาบาล Buddy หรือรพ.เครือข่ายเพื่อช่วยเหลือกัน ในการบริหารจัดการเตียง</p> <p>๖) กรณีผู้ป่วยที่มีอาการหนัก (สีเหลืองเข้มหรือสีแดง) จากโรงพยาบาลชุมชน จำเป็นต้องส่งต่อ (Refer) ให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หรือโรงพยาบาลเสนา ให้โรงพยาบาลทั้ง ๒ แห่ง บริหารจัดการเตียง และเวลาเพื่อรองรับผู้ป่วย</p> <p>๗) สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ให้ทำงานรูปแบบ EOC เพื่อระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือกัน หัวใจสำคัญ คือ การสั่งการแบบ Single Command</p> <ul style="list-style-type: none"> -SAT มีหน้าที่สืบค้นหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ ให้รวดเร็วและทันเวลา เพื่อเสนอข้อมูลให้ IC และ STAG ในการวางแผน กลยุทธ์ มาตรการ -STAG นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ มาวางแผน กลยุทธ์ มาตรการ เพื่อเป็นข้อเสนอ IC พิจารณาสั่งการ -Operate ปฏิบัติงานหน้างาน ทั้งการสอบสวน ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล ภายใต้ข้อสั่งการของ IC -Finance/Logistic และ Safety เป็นกลุ่มสนับสนุนการดำเนินงาน 	<p>- รพ./สสอ./ทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบและปฏิบัติ</p>

ประเด็น/ ข้อเสนอ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
<p>๘) การบริหารจัดการเร่งด่วน ขณะนี้มี ๒ เรื่อง</p> <p>๘.๑) การรักษาพยาบาล ที่ต้องบริหารจัดการเตียงให้เพียงพอ ดังนี้</p> <p>๑) รพช.ทุกแห่ง ขยายเตียงเพื่อรับผู้ป่วยสีเหลืองอ่อน มียา favipiravir และ Dexa ในการรักษาได้ จังหวัดประสาน Stock ไว้ให้แล้ว</p> <p>๒) ทำคำสั่งจัดตั้ง Cohort Manager Zone เพื่อบริหารจัดการเตียงภายในโซน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -โซนสิ่งเหนือ นพ.พงศกร อมรชัยชาญ ผอ.รพ.บางปะหัน -โซนเสื่อใต้ นพ.ธำพรณ์ จิตตุนนท์ ผอ.รพ.บางปะอิน -โซนนครราชสีมา นพ.วรัชญ์ แก้วช่วง อายุรแพทย์ รพ.เสนา -โซนคชสารกลาง นพ.บุญธร รัมมะพล อายุรแพทย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา -ดูแลภาพรวม นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผอ.รพ.อุทัย (Cohort Manager จังหวัด) <p>๓) ขยายเตียง รพ.สนาม มทร.รัตนราชโกสินทร์ เป็น ๒๕๐ เตียง โดยเพิ่มบุคลากรเข้าไป</p> <p>๔) จัดทำแนวทาง Home Isolate /แนวทางการจัดตั้ง Hospitel ระดับอำเภอ เสนอ กก.โรคติดต่อเพื่อดำเนินการ</p> <p>๘.๒) ด้านการควบคุมป้องกันโรค พบผู้ติดเชื้อในโรงงาน</p> <p>๑) ติดเชื้อจำนวนมาก ดำเนินการ ACF ทั้งโรงงาน สักปิด และให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด มีคณะกรรมการประเมิน</p> <p>๒) ติดเชื้อจำนวนน้อย ๑-๒ ราย ดำเนินการตามมาตรการของกรมอนามัย/ ปิดแผนก เพื่อทำความสะอาด และสุ่มตรวจหาเชื้อ ๕% ทุก ๒ สัปดาห์ กำลังอยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการต่อไป</p>	<p>- รพ./สสอ./ทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบและปฏิบัติ</p>
<p>๔. มอบให้กลุ่มงานบริหารฯ จัดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธุรการทั้งในส่วนของ สสจ. โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือรับสมัครจิตอาสา ไปช่วยปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม หรือ อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน โดยให้ส่งรายชื่อได้ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ</p>	<p>- รพ./สสอ./กลุ่มงาน บริหารฯ รับทราบและ ปฏิบัติ</p>

ปิดการประชุม ๑๕.๓๐ น.

นางสาวเสาวนีย์ ประลองกิจ สรุปรายประเด็นจากการประชุม
นายสรวิศ วรรณไตรา ตรวจสอบสรุปจากการประชุม